

KIỂM TRA KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 08-CT/TU...

(Tiếp theo trang 1)



Đổng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng tại dự án tuyến đường số 3 thuộc tuyến đường trục kết nối trong Khu kinh tế Thái Bình và khu công nghiệp Hải Long.



Sáng ngày 28/8, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn kiểm tra kết quả thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 5/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh tại huyện Tiên Hải. Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh và một số sở, ngành.

Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU, huyện Tiên Hải tổ chức GPMB 78 dự án, thu hồi đất của 6.241 gia đình và tổ chức, diện tích thu hồi 529,6ha. Trong đó, đã hoàn thành công tác GPMB của 58 dự án, thu hồi đất của 2.361 gia đình và tổ chức, diện tích thu hồi 223,6ha, số tiền bồi thường hỗ trợ GPMB 327,3 tỷ đồng; đang thực hiện GPMB 20 dự án, thu hồi đất của 3.880 gia đình và tổ chức, diện tích thu hồi 306ha (đến nay đã GPMB được 147,2ha, thu hồi đất của 1.800 gia đình và tổ chức).

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cho rằng công tác GPMB ở nhiều dự án vẫn còn chậm, nhiều vướng mắc từ lâu vẫn chưa được tháo gỡ kịp thời, đặc biệt là tại dự án tuyến đường trục số 3 kết nối trong Khu kinh tế Thái Bình. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 08-CT/TU, đồng chí yêu cầu huyện Tiên Hải tiếp tục tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu đúng, hiểu đầy đủ về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng và những giá trị mà các dự án mang lại, từ đó tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân để khẩn trương GPMB; vướng mắc ở đâu, khâu nào phải được xem xét để tháo gỡ ngay.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận nỗ lực của các cấp, các ngành huyện Tiên Hải trong thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc GPMB nhanh sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho triển khai thực hiện các dự án. Đây là những dự án quan trọng, nếu được hoàn thành sớm sẽ tạo ra động lực phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh, của huyện và các địa phương vùng dự án. Vì vậy, huyện Tiên Hải cần tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 08-CT/TU.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị phải nâng cao nhận thức về việc thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU; tập trung giải quyết ngay những tồn tại, vướng mắc về các thủ tục, hồ sơ một cách thật cụ thể trên cơ sở bảo đảm đúng các quy định của pháp luật; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận của người dân; tăng cường công tác quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai ngay từ cơ sở; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai, nhất là trong thực hiện công tác GPMB; bảo đảm các dự án trên địa bàn được đẩy nhanh tiến độ. Các sở, ngành liên quan cần có chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động phối hợp chặt chẽ với huyện để sớm tháo gỡ, giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc tại một số dự án đang triển khai.

HỌP THƯỜNG TRỰC...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 28/8, Thường trực HĐND tỉnh họp nghe và cho ý kiến về kết quả thẩm tra nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để giải quyết công việc phát sinh đột xuất. Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Vũ Ngọc Trì, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Đồng chí Phạm Văn Nghiêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương dự họp.

Các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào báo cáo kết quả thẩm tra các tờ trình về: Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải khu vực phía đông của Khu công nghiệp Hải Phòng - Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Nam Định và Thái Bình theo phương thức đối tác công tư PPP; Thông qua nghị quyết điều chỉnh giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Thái Bình kèm theo Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND, ngày 31/12/2019 của HĐND tỉnh; Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà điều trị truyền nhiễm và một số hạng mục phụ trợ của Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư, Bệnh viện Đa khoa Thái Ninh và Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng; Ban hành Nghị quyết quy định về thẩm quyền quyết định việc đầu tư, mua sắm các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên ngoài ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Bình.

Cũng tại cuộc họp, Thường trực HĐND tỉnh nghe Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh báo cáo công tác tham mưu, chuẩn bị, phục vụ kỳ họp.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho bản nhất trí với nội dung các báo cáo thẩm tra, đồng thời đề nghị các ban HĐND tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan trên cơ sở ý kiến của các đại biểu thống nhất nội dung tờ trình và dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh kiểm tra, hoàn tất mọi khâu chuẩn bị để kỳ họp diễn ra theo đúng kế hoạch.

THU HIỀN

HỘI THẢO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG...

(Tiếp theo trang 1)

hiệu quả. Tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của hội, trong đó chú trọng đẩy mạnh chuyển đổi số, chuẩn bị tốt các điều kiện tiên tiến đại hội thi đua khuyến học các cấp giai đoạn 2025 - 2030. Nhân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới, các dòng họ, gia đình sẽ đón con cháu về vui chơi, thăm người thân. Đây là dịp để các cấp hội khuyến học đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ quỹ khuyến học, là cơ sở phát triển công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, làm sâu sắc hơn kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động gia đình học tập, dòng họ học tập gắn với xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong việc xây dựng các mô hình học tập và đưa ra những đề xuất với cấp có thẩm quyền để cùng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở cơ sở. Từ đó nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình nói riêng, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập nói chung.

XÂY DỰNG VÀ PHÁT HUY...

(Tiếp theo trang 1)

nói riêng trong thời kỳ mới; xác định nội dung các giá trị cụ thể trong từng hệ giá trị; những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho cấp ủy, chính quyền các cấp, đội ngũ cán bộ, đảng viên, văn nghệ sĩ, trí thức và quần chúng nhân dân trong việc sử dụng, giữ gìn, phát huy các hệ giá trị nhằm phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay. Cùng với đó, các đại biểu đã đưa ra những quan điểm, giải pháp xây dựng các hệ giá trị để thúc đẩy sự phát triển đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Qua tọa đàm góp phần để các đơn vị làm rõ, có thể đề xuất với Đảng, Nhà nước những cơ sở lý luận và thực tiễn giữ gìn, phát huy, xây dựng và phát triển các hệ giá trị Việt Nam; xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, phát triển đất nước nhanh và bền vững.

QUYNH PHỤ Tập huấn truyền thông giảm nghèo về thông tin

Sáng ngày 28/8, huyện Quỳnh Phụ tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng truyền thông giảm nghèo về thông tin cho cán bộ đài truyền thanh cơ sở.

Tại hội nghị, trưởng đài và nhân viên đài truyền thanh xã, thị trấn được truyền đạt nội dung Nghị định số 49/2024/NĐ-CP, ngày 10/5/2024 của Chính phủ quy định về hoạt động thông tin cơ sở thay thế Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg, ngày 6/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế hoạt động thông tin cơ sở; Quyết định số 90/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Các đại biểu cũng được hướng dẫn xây dựng, tổ chức các chương trình, sự kiện, chuyên trang, chuyên mục về giảm nghèo thông tin trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở; kỹ năng khai thác thông tin để biên tập chương trình đài truyền thanh địa phương...

NGUYỄN CƯỜNG

XỬ LÝ NGHIÊM, KHÔNG CÓ TRƯỜNG HỢP NGOẠI LỆ...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 28/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến với 28 tỉnh, thành phố có biển về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến nay, tổng số tàu cá của cả nước là 85.495 chiếc, trong đó 70.910 tàu đã được đăng ký. Sau gần 7 năm thực hiện chống khai thác IUU của 28 tỉnh, thành có biển đã đạt được một số kết quả về hoàn thiện khung pháp lý; lắp đặt thiết bị giám sát hành trình; xây dựng cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia; kiểm soát sản phẩm thủy sản nhập khẩu theo quy định tại Hiệp định các biện pháp quốc gia có cảng, thực thi pháp luật, xử phạt vi phạm khai thác IUU được tăng cường hơn trước. Đã công bố hạn ngạch giấy phép tại vùng khơi giai đoạn 2024 - 2029 là 29.552 giấy phép. Số lượng tàu cá từ 15m trở lên lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đạt 98,5%, đánh dấu tàu cá đạt 98%...

Đối với Thái Bình, đến nay đã có 686 tàu cá được đăng ký và nhập vào phần mềm dữ liệu tàu cá quốc gia VnFishbase, 100% tàu cá được sơn cabin, kê biển số theo đúng quy định; 162 tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chia sẻ 24 tài khoản theo dõi cho các lực lượng chức năng, địa phương ven biển để chủ động theo dõi, giám sát hoạt động tàu cá và phối hợp tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn khi tàu cá có sự cố trên biển, xác minh, điều tra xử lý các tàu cá vi phạm...

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương đã tập trung thảo luận về những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp nhằm sớm gỡ cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC) trong thời gian tới. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận những nỗ lực của các bộ, ngành, từng địa phương có sự chuyển biến tích cực trong chống khai thác IUU. Trên cơ sở tình hình, kết quả thực hiện chống khai thác IUU hiện nay, Thủ tướng đề nghị người đứng đầu các bộ, ngành liên quan và 28 tỉnh, thành có biển tập trung cao nguồn lực, ngân sách, chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm IUU. Yêu cầu các tỉnh còn để xảy ra tình trạng tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển ngoài khơi tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan. Các địa phương khẩn trương hoàn thành công tác quản lý đối tàu, đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác thủy sản, đánh dấu tàu cá, xử lý dứt điểm tàu cá "3 không". Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, truy xuất nguồn gốc thủy sản, điều tra, xử lý nghiêm các vụ khai thác bất hợp pháp, ngắt kết

NGUYỄN THỜI - TRẦN TUẤN

MẠNH THẮNG

CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG...

(Tiếp theo trang 1)

thẩm định, nội dung thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng để đồng bộ hệ thống pháp luật...

bổ sung các quy định tại từng chương và các điều trong dự thảo Nghị định. Qua đó, cùng với Bộ Xây dựng sớm hoàn thiện dự thảo Nghị định trình Chính phủ xem xét, ban hành trong thời gian sớm nhất.

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các bộ, ngành, địa phương trong việc xây dựng, góp ý hoàn thiện dự thảo Nghị định. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Việc sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng là nhiệm vụ quan trọng

trong triển khai các dự án. Do đó, đề nghị cơ quan tham mưu báo cáo làm rõ việc ban hành Nghị định thay thế này sẽ khắc phục được những điểm còn tồn tại, bất cập nào của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP; trong đó, nhấn mạnh các nội dung liên quan đến việc phân cấp, phân quyền trong tổ chức triển khai thực hiện cũng như nhiều quy

định đã không còn phù hợp với yêu cầu thực tiễn hiện nay. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Xây dựng tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện dự thảo Nghị định, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, khắc phục được các vướng mắc, khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện.

BÀN GIẢI PHÁP...

(Tiếp theo trang 1)

đơn vị tư vấn giới thiệu các mô đất, đá để khảo sát, đánh giá trữ lượng dựa vào dự án. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Cao Sơn,

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, với ý nghĩa và tầm quan trọng của dự án, tỉnh Ninh Bình sẽ tích cực phối hợp với các địa

phương nơi dự án đi qua, trong đó có tỉnh Thái Bình để giải quyết khó khăn về nguồn cung vật liệu xây dựng, bảo đảm tiến độ dự án. Đồng chí cũng trao đổi một số nội dung cụ thể liên quan đến các mô vật liệu để tạo nguồn cung phục vụ các công trình, dự án.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cảm ơn lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, các sở, ngành đã dành thời gian tiếp và làm việc, giới thiệu với đoàn về nguồn cung vật liệu xây dựng để phục vụ dự án. Trên cơ sở

các thông tin được cung cấp tại buổi làm việc, đồng chí đề nghị đơn vị tư vấn, chủ đầu tư, các sở, ngành của tỉnh Thái Bình tiếp tục phối hợp với các đơn vị của tỉnh Ninh Bình để khảo sát, đánh giá, khai thác, bảo đảm đáp ứng nguồn cung vật liệu xây dựng cho dự án.

Tặng quà học sinh hoàn cảnh đặc biệt, vượt khó học giỏi

* Chiều ngày 28/8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Khuyến học tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức trao quà cho các em học sinh trong chương trình "Nâng bước em tới trường - con nuôi đến biên phòng" năm học 2024 - 2025 trên địa bàn 2 huyện Thái Thụy, Tiên Hải. Trong năm học vừa qua, BĐBP tỉnh có 7 cháu con nuôi tốt nghiệp THPT, trong đó 4

cháu đổ vào các trường đại học, nhiều cháu có thành tích học tập tốt, được nhà trường tặng giấy khen. Tại buổi trao quà, đại diện các đơn vị đã trao 25 suất quà với tổng trị giá gần 100 triệu đồng. Trong đó, Tỉnh đoàn tặng 5 bộ máy tính trị giá 50 triệu đồng, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh trao 20 suất quà trị giá 20 triệu đồng, đại diện các đơn vị đã trao tặng đồ dùng học tập, tiền mặt động viên các em học sinh. Những suất quà được trao tặng cho các em học sinh, con

nuôi BĐBP tỉnh là nguồn động viên để các em yên tâm đến trường. * Chiều ngày 28/8, Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư tổ chức chương trình "Tiếp sức đến trường", tặng quà học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại chương trình, lãnh đạo huyện và Hội Chữ thập đỏ huyện đã trao tặng bàn học và kính phi mua đồ dùng học tập cho 48 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trị giá 1,43 triệu đồng/suất; trao kính

phí bảo trợ định kỳ cho 18 trẻ em bị bỏ rơi, mồ côi không nơi nương tựa, trị giá 1 triệu đồng/suất; trao kính phi hỗ trợ chữa bệnh cho thân nhân 2 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (xã Tân Hòa và xã Vũ Văn), mỗi suất trị giá 5 triệu đồng. Tổng trị giá các suất quà tại chương trình là 97,3 triệu đồng do Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư, Quý Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup), Công ty TNHH Nội thất Vinh Lam (thành phố Thái Bình) và tình nguyện viên chủ thập đồ huyện Vũ Thư học động, ủng hộ nhằm động viên các em học sinh nghèo nỗ lực

vượt khó vươn lên trong năm học 2024 - 2025. * Chiều ngày 28/8, Liên đoàn Lao động huyện Thái Thụy tổ chức hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm học 2023 - 2024; triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác công đoàn năm học 2024 - 2025; tuyên dương, khen thưởng con công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) vượt khó học giỏi năm học 2023 - 2024. Năm học 2023 - 2024, huyện Thái Thụy có 105 công đoàn cơ sở (CĐCS) trưởng học, CĐCS các trường học đã đổi mới phương pháp hoạt động,

phối hợp chặt chẽ với chuyên môn triển khai các nhiệm vụ linh hoạt, sát thực tiễn đơn vị; chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVCLĐ; thường xuyên quan tâm đến những đoàn viên khó khăn, xây dựng các loại quỹ từ thiện như quỹ thăm hỏi, quỹ khuyến học, quỹ tương trợ nội bộ... với tổng số tiền các loại quỹ hơn 1 tỷ đồng; 100% cán bộ, giáo viên, đoàn viên ý thức tự học tập, rèn luyện nâng cao trình độ. Năm học 2024 - 2025, CĐCS các trường học tiếp tục duy trì nền nếp, kỷ cương, thực hiện tốt nghị quyết đại hội công

đoàn các cấp; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CNVCLĐ; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động; đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua. Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc cho 2 CĐCS; Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động huyện tuyên dương 41 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2023 - 2024; khen thưởng 96 học sinh vượt khó, có thành tích xuất sắc trong học tập.

NHÓM PHÓNG VIÊN